

# Hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thái Bình”

(Tiếp theo trang 1)

có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các bộ, ban, ngành trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các nhà khoa học, các huyện, các trường liên quan, đại diện dòng họ của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và đại diện Đảng ủy thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy).

Phát biểu khai mạc, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà lãnh đạo xuất sắc thời dựng Đảng, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo mẫu mực của phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam, người đồng chí, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước, sẵn sàng

hy sinh vì mục tiêu lý tưởng của Đảng, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân... Cuộc hội thảo được tổ chức vừa để tri ân những công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, đồng thời vừa góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, đồng bào và chiến sĩ cả nước hàng hải thi đua lao động sáng tạo, học tập và công tác, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng đang đặt ra. (Toàn văn bài phát biểu khai mạc hội thảo khoa học của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đăng trong số báo này).

Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Thái Bình là vùng đất có truyền thống yêu nước, kiên cường, bất khuất trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm; cần cù, thông minh, sáng tạo trong lao động; đoàn kết, nhân ái và hiếu học; là nơi sinh và hun đúc nên nhiều bậc hiền tài, những

chiến sĩ cách mạng tiên bối, những nhà lãnh đạo cách mạng xuất sắc của Đảng, tiêu biểu trong số đó là đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng liên tục, ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh cũng đem hết sức lực, trí tuệ phục vụ cách mạng, sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng cách mạng. Tự hào về truyền thống quê hương, noi gương đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hàng vạn người con của quê hương Thái Bình đã lên đường chiến đấu, phục vụ chiến đấu, lao động sản xuất, học tập và công tác, lập nên những chiến công xuất sắc. Phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, tiếp nối sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thái Bình quyết tâm vươn lên, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Từ một tỉnh nghèo đến nay, Thái Bình đã đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. GRDP bình quân giai đoạn 2010 - 2015 đạt 8,04%/năm. Đặc



Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Quảng trường 14-10.

biệt, năm 2017, GRDP trên địa bàn đạt 45.482 tỷ đồng, tăng trên 11% so với năm 2016. Đến nay, toàn tỉnh có 186 xã (chiếm 70,7% tổng số xã) và 1 huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới... Thông qua hội thảo khoa học và các hoạt động kỷ niệm sẽ giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Qua đó góp phần khơi dậy truyền thống yêu nước của quê hương văn hiến, anh hùng, là nguồn cổ vũ quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. (Toàn văn bài phát biểu chào mừng tại hội thảo khoa học của đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy đăng trong số báo này).

Tại hội thảo, từ nhiều góc độ khác nhau, bằng những lý giải khoa học, các đại biểu, các nhà khoa học đã tập trung thảo luận làm rõ các nhân tố tác động đến sự hình thành tư tưởng yêu nước, ý chí cách mạng và ảnh hưởng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với phong trào cách mạng của giai cấp công nhân nơi riêng, của phong trào cách mạng Việt Nam nói chung và phong trào cách mạng

của Thái Bình. Các đại biểu, các nhà khoa học cũng khẳng định: Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh nhà lãnh đạo tiên bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; nhà lãnh đạo xuất sắc của phong trào công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; người học trò xuất sắc của lãnh tụ Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp, trong sáng; người con ưu tú của quê hương Thái Bình. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh xứng đáng là người đồng chí, người học trò xuất sắc của lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí tuy chỉ trong 7 năm nhưng để lại dấu ấn sâu đậm đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, giai cấp công nhân và Đảng ta; trở thành tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp, trong sáng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên học tập, noi theo. Đặc biệt, những câu chuyện kể về đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại hội thảo đã giúp các đại biểu, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tăng thêm sự cảm phục và hiểu sâu sắc thêm về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với đất nước, với nhân dân, với quê hương Thái Bình.

Phát biểu tổng kết hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí

thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Cuộc hội thảo đã góp phần làm rõ hơn cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Qua hội thảo chúng ta bày tỏ, đánh giá, tri ân những đóng góp của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với Đảng, với phong trào công nhân Việt Nam và với phong trào cách mạng của Thái Bình. Thông qua hội thảo, chúng ta rút ra những bài học quan trọng trong xác định tư tưởng, đường lối cách mạng; triển khai, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; củng cố niềm tin, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của mỗi đảng viên trong xây dựng, chính đốn Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí mong rằng, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình cùng quân và dân cả nước tiếp tục học tập tấm gương của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, kiên trì vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, ra sức phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giàu mạnh theo con đường cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và dân tộc đã lựa chọn, đưa Thái Bình sớm trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt.



Ngôi nhà thơ ấu của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

## Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh



Hội thảo lần này có 45 bài tham luận luận giải sâu sắc, toàn diện về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, những

đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với cách mạng Việt Nam, quê hương Thái Bình. Nội dung tập trung vào 4 vấn đề chính: Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - nhà lãnh đạo tiên bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; nhà lãnh đạo xuất sắc phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam; người học trò xuất sắc của lãnh tụ Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp, trong sáng; người con ưu tú của quê hương Thái Bình. Qua các ý kiến của các đại biểu tại hội thảo, những câu chuyện về đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đã khẳng định và phản ánh một cách tương đối toàn diện, có hệ thống về cuộc đời và sự nghiệp, làm nổi bật những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Hội thảo được tổ chức nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh trong bối cảnh toàn Đảng và toàn dân ta đang tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Vì vậy, cuộc hội thảo hôm nay là sự tri ân của chúng ta đối với những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng thời là hành động thiết thực góp phần thực hiện tốt hơn Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng.

## Đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam



Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là người sáng lập và là lãnh đạo đầu tiên của Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ - tổ chức tiền thân của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đồng chí có công xây dựng Công hội đỏ các tỉnh, thành phố và trong các cơ sở công nghiệp, góp phần thúc

đẩy phong trào công nhân và cách mạng Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong những năm 20 của thế kỷ XX. Nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp, những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam giúp chúng ta thấy rõ vị trí, vai trò, sứ mệnh của giai cấp công nhân trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Từ thực tiễn lịch sử, phong trào công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam đã có nhiều đóng góp to lớn vào cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam, giành được nhiều thắng lợi quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, đến nay giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh về số lượng, tăng cường về chất lượng, đa dạng về cơ cấu. Hơn 17 triệu công nhân, viên chức, lao động đang có mặt ở tất cả các ngành nghề kinh tế của đất nước đã đóng góp hơn 75% sản phẩm cho xã hội và trên 65% GDP cho đất nước. Các cấp Công đoàn Việt Nam từng bước đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; không ngừng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Hiện nay, Việt Nam tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập quốc tế, Công đoàn Việt Nam đứng trước nhiều vấn đề mới và rất lớn, đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động công đoàn; lấy nhu cầu chính đáng của số đông đoàn viên, người lao động làm cơ sở hoạt động; lấy đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động làm mục tiêu hoạt động; lấy công đoàn cơ sở làm địa bàn chủ yếu; tập trung các nguồn lực để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; có những đóng góp rõ nét, hiệu quả hơn trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định và cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

## Đồng chí Lê Quang Vinh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng



Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất, một trong những nhà lãnh đạo trẻ tài ba, tiên bối của Đảng. Đồng chí là một trong những người có công đầu truyền bá và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào công nhân nước ta. Cuộc đời, sự

NGHIỆP CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐỨC CẢNH LÀ TẤM GƯƠNG SÁNG NGỜI VỀ CHỦ NGHĨA ANH HÙNG CÁCH MẠNG, TINH THẦN YÊU NƯỚC, KHÁT KHAO GIÀNH ĐỘC LẬP CHO DÂN TỘC CHÁY BÓNG, BẤT KHUẤT VÀ Ý CHÍ KIÊN CƯỜNG, ĐỪNG CẢM ỨNG CHỐNG KÉ THÙ XÂM LƯỢC. Đồng chí đã có những đóng góp lớn lao vào công tác tuyên truyền, thành lập Đảng, xây dựng Đảng ta từ những ngày đầu. Trong những năm hoạt động bí mật, cũng như khi bị địch bắt, tra tấn, tù đày, đồng chí đã luôn nêu cao tinh thần kiên định, vững vàng và chí khí của người chiến sĩ cộng sản kiên cường vượt mọi gian nguy, thử thách. Những hoạt động và đóng góp của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh trong công tác xây dựng Đảng chủ yếu được thể hiện thông qua những hoạt động thực tiễn phong phú trong phong trào yêu nước, phong trào cách mạng do Đảng ta lãnh đạo, nổi bật là việc đồng chí sáng lập, chỉ đạo hoạt động của Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ, góp phần quan trọng và trực tiếp xây dựng Đảng ta với tư cách là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Những đóng góp ấy có ý nghĩa to lớn và được bắt nguồn từ tư tưởng đường lối chính trị, tổ chức đúng đắn của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và của Đảng ta. Nguyễn Đức Cảnh đã học tập, lĩnh hội và áp dụng vào hoạt động thực tiễn những bài giảng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, trong sách “Đường Kách mệnh”. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, về sự giác ngộ chủ nghĩa cộng sản một cách sâu sắc, về tinh thần học tập, rèn luyện không mệt mỏi để nâng cao trình độ cả trong lý luận và thực tiễn; tích cực đào tạo cán bộ cho phong trào cách mạng; đồng chí cũng nêu tấm gương sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng và phẩm chất đạo đức trong sáng, cao cả của người cộng sản. Đồng chí đã trọn đời hy sinh cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân.

## Giáo sư, Tiến sĩ Mạch Quang Thắng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh



Cuộc đời của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh chỉ vẹn vẹn có 24 năm (1908 - 1932). Ngắn, nhưng lại đạt đến cái tối đa của sự đáng kính cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Ngắn, nhưng Nguyễn Đức Cảnh để lại tiếng thơm cho đời. Ngắn, nhưng lại chất chứa

BAO ĐIỀU NHẬN NHÙ CHO CÁC THẾ HỆ NGƯỜI VIỆT NAM YÊU NƯỚC. Cuộc đời của đồng chí đã để lại những bài học quý giá cho hậu thế đó là bài học về: Sự tiếp tục bồi dưỡng cho một chí hướng yêu nước, người cách mạng là phải sâu sát với người lao động, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ do Đảng phân công. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh có nguồn gốc xuất thân trong một gia đình nhà nho nghèo có truyền thống yêu nước, trọng nghĩa tình; đồng thời trải qua không ít sóng gió, va đập trong cuộc sống thời niên thiếu do sớm bị mồ côi cha. Không xuất thân trong gia đình công nhân và bản thân mình là một học sinh, nhưng Nguyễn Đức Cảnh chủ động bám sát vào phong trào đấu tranh của công nhân. Lịch sử tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân Việt Nam luôn luôn ghi nhớ tên Nguyễn Đức Cảnh, người có công rất lớn, người khai sinh ra tổ chức Công hội đỏ Bắc Kỳ và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Bài học từ cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Đức Cảnh nói chung cũng như từ khi Nguyễn Đức Cảnh gắn bó với phong trào công nhân với cả hai trách nhiệm: vừa là người công nhân vừa là một người cán bộ lãnh đạo của tổ chức Thanh niên và của Đảng, cho chúng ta thấy rõ sự gắn bó tất yếu về nhân sự với phong trào cách mạng. Không thể có một phong trào cách mạng phát triển thực sự khi cán bộ lãnh đạo của phong trào đó không thấu rõ hoàn cảnh, tâm tư, tình cảm của những người tham gia phong trào. Ở trên cương vị nào Nguyễn Đức Cảnh cũng sẵn sàng nhận nhiệm vụ của Đảng giao cho và hoàn thành một cách xuất sắc. Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua gần 90 năm hoạt động vì mục tiêu của chủ nghĩa cộng sản. Gương sáng của Nguyễn Đức Cảnh, một con người của thời dựng Đảng, vẫn còn lan tỏa, cần tiếp nhận gương sáng đó, noi theo gương sáng đó để làm cho đất nước Việt Nam đứng lên dài ngày vinh, sánh vai với các cường quốc năm châu.

## Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Xanh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn Hà Nội



Thái Bình là vùng địa linh, nhân kiệt, giàu truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng, nơi đã sinh ra, nuôi dưỡng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và nhiều chí sĩ yêu nước khác. Có thể khẳng định, những

PHẨM CHẤT TRUYỀN THỐNG ĐÃ GÓP PHẦN HUN DỤC Ý CHÍ VÀ PHẨM CHẤT CÁCH MẠNG CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐỨC CẢNH. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh được bắt nguồn từ truyền thống tốt đẹp của quê hương Thái Bình, lại được nuôi dưỡng, chở che từ truyền thống của một gia đình nhà nho nghèo yêu nước. Cuộc đời của Nguyễn Đức Cảnh ngắn (1908 - 1932), nhưng sự nghiệp hay cống hiến của ông cho cách mạng Việt Nam thật lớn lao. Cống hiến nổi trội của Nguyễn Đức Cảnh được biểu hiện trên 2 phương diện. Thứ nhất: là một trong những người thấm nhuần tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc hướng phát triển vào công nhân, khi phát hiện thấy tổ chức chính trị thân công nhân có khả năng đi trước hướng đi nhanh chóng đưa ra giải pháp đúng đắn, sáng tạo cho phong trào tiếp tục phát triển. Phong trào về sản hóa được phát động ở Bắc Kỳ nhanh chóng trở thành phong trào của Hội Thanh niên trên quy mô toàn quốc. Phong trào về sản hóa sáng tạo đó đã thúc đẩy mạnh sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân, nhân tố quyết định sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ hai: là người dẫn đầu trong phong trào công nhân ở trung tâm công nghiệp lớn nhất Việt Nam - vùng mỏ Quảng Ninh và thành phố cảng Hải Phòng, thấu hiểu nguyện vọng cấp thiết của họ, Nguyễn Đức Cảnh đã cùng với những đồng chí của mình như Hạ Bá Cang, Nguyễn Văn Cừ, Lương Khánh Thiện sớm bắt tay xây dựng các tổ chức nghiệp đoàn trong công nhân. Và cuối cùng Nguyễn Đức Cảnh trở thành lãnh tụ của tổ chức công hội Việt Nam. Và với tư cách đó, đồng chí thay mặt giai cấp công nhân Việt Nam có mặt tại Hội nghị hợp nhất Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930.